

Cảm Nghiệm của Chuyên Viếng Thăm

Sơ Maria Gwen Đỗ Ngọc Huyền

Trong cuộc đời, Chúa cho mỗi người nhiều cơ hội để gặp gỡ và quen biết tha nhân. Đôi khi vì sự ơ hờ của mình, bị mất nhiều dịp rất tốt đẹp. Còn đôi lúc, khi tâm hồn sẵn sàng, chính mình cảm nghiệm Chúa ngay trước mặt, lãnh nhận ân lành của Ngài và được biến đổi.

Vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 11 năm 2021, con được hân hạnh gặp Chúa qua nhiều khuôn mặt vui tươi và dễ thương. Lần đầu tiên đến New Jersey, con liên lạc với Cha Chánh Xứ, xin phép thăm Cộng Đoàn để chia sẻ về ơn gọi thánh hiến cùng sinh hoạt với các em giới trẻ, cách riêng với các em trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha Chánh Xứ rất vồn vã và cho phép, còn khuyến khích con đến để rút kinh nghiệm và làm chứng nhân cho Chúa Kitô.

Nhưng thật ra, thay vì làm chứng nhân cho quý Ông Bà Anh Chị em, ngược lại con thấy rất nhiều “đèn sáng” làm gương cho con:

- Các Thầy Cô hy sinh tận tụy dạy các em trong lớp Việt Ngữ-Giáo Lý dù số học sinh ít vì bệnh dịch Covid;
- Các Bác các Anh chuẩn bị bàn ghế trong Hội Trường cho các em, lau thật sạch, và rồi sau khi học xong mau mắn dọn bàn ghế, quét sàn nhà, thu dọn để Đoàn Thiếu Nhi có nơi sinh hoạt.

Mỗi người giúp một tay, đưa lại niềm vui cho nhau, chứng tỏ sự đoàn kết, lòng yêu mến Chúa và xây đắp tương lai của Giáo Hội – vun trồng cho thế hệ sau này. Thật đáng phục!

Khi con tham dự Thánh Lễ, có ba em đọc Sách Thánh bằng tiếng Việt. Tuy không phải ngôn ngữ chính, nhưng các em có thiện chí cố gắng. Đó cũng là gương sáng cho con. Tiếng hát véo von của Ca Đoàn và sự tham gia tích cực của Cộng Đoàn cũng là dấu hiệu Chúa đang ngự giữa chúng ta.

Sau Thánh Lễ, giờ sinh hoạt với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể rất vui. Qua các trò chơi và những giây phút chia sẻ thân tình với các em, con nhận ra tình yêu Chúa dành riêng cho mỗi người. Tuổi trẻ có sự đơn sơ, ngây thơ, cởi mở học hỏi, làm cho con cảm thấy cũng trẻ thêm vài tuổi!

Xin chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ, quý Ông Bà Anh Chị em đã làm chứng nhân cho con, để lại những kỷ niệm tốt đẹp trong cuộc thăm viếng. Xin Thiên Chúa và Mẹ Trinh Vương luôn đồng hành với Cha và quý vị trong những ngày tháng sắp tới, ban ơn thêm sức để mọi người cùng cộng tác xây dựng Giáo Xứ và Giáo Hội. Xin Chúa và Mẹ tràn đổ muôn phúc lành hồn xác trên mọi phần tử của Giáo Xứ. ■

Trọng Kính,

Sơ Maria Gwen Đỗ Ngọc Huyền, CMR
Đòng Trinh Vương – Chi Đòng Hoa Kỳ
St. Louis, Missouri

